

# มติคณะรัฐมนตรี

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

เสนอโดย

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
The Secretariat of the Cabinet  
23 มกราคม 2560  
English Site

ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี (ข้อมูลปี 2501 - ปัจจุบัน)

กรุณาป้อนคำค้นหา :  คำแนะนำ

วัน/เดือน/ปี ที่พิมพ์: 07 / 12 / 2559 ถึงวันที่: 07 / 12 / 2559

เลขที่หนังสือ/ปี:  /  โทรสาร 0506/164 ปี 2553 โทรศัพท์ 164/2553

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ค้นหา ยกเลิก

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง: กท วันที่พิมพ์: 07/12/2559

เรื่อง: รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  
ต้องการเอกสารเพิ่มเติมกรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม ท่านีเย็บ

< ย้อนกลับ ดูเอกสารมติ ครม. คลิ๊กที่นี่

สรุปประเด็นข้อเสนอละความคิดเห็นประเด็นสำคัญของมติ

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เสนอ มีผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

1. การวางแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ สสช. มีการวางแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกระบวนสถิติของประเทศไทยเป็นแบบกระจายงานหน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถผลิตข้อมูลสถิติได้ตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงานจึงทำให้ระบบสถิติของประเทศไทยยังไม่มีเอกภาพเท่าที่ควร ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐนั้น สสช. ขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกการดำเนินงานแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) โดยให้ความสำคัญกับข้อมูลสถิติพื้นฐานและมีความสำคัญจำเป็นในการขับเคลื่อนของประเทศเป็นหลัก (ไม่รวมข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลระดับบุคคลของหน่วยงาน)
2. การบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น (Official Statistics) โดยบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็นทั้งในส่วนที่ สสช. ผลิต และหน่วยงานอื่นๆ ผลิต เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ร่วมกันและลดความซ้ำซ้อนในการผลิตสถิติ ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งข้อมูลสถิติตามการปฏิบัติงานเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) ข้อมูลสถิติรายสาขา ๒๑ สาขา โดยจัดเป็นข้อมูล ๓ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๒) ข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ โดยจัดข้อมูลตามชุดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและติดตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัด)
3. การให้บริการข้อมูลสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม (Open data) เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติได้อย่างอิสระปราศจากข้อจำกัดในด้านสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน
4. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (Management Information System : MIS) อาทิ ศึกษาแนวทางการดำเนินการจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การบูรณาการข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานกับสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติที่ สสช. ได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน Gov Channel และจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการบริหาร ได้แก่ นโยบายคำตอบแทนแรงงาน ความพร้อมของสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Medical Hub
5. การดำเนินการในระยะต่อไป อาทิ สำรวจความพร้อมของหน่วยงานทั้งด้านข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยี (ระบบสารสนเทศต่างๆ) จัดการข้อมูลสถิติทั้งในส่วนของ demand และ supply ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ กำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล นำเข้าข้อมูลในระบบ และนำเสนอข้อมูล บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในภาพรวมของประเทศ โดยจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจในมิติต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และระดับนานาชาติ

อ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

[https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-](https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99322329&key_word=&owner_dep=%B4%B7&meet_date_dd=07&meet_date_mm=12&meet_date_yyyy=2559&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=07&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2559)

[3.jsp?top\\_serl=99322329&key\\_word=&owner\\_dep=%B4%B7&meet\\_date\\_dd=07&meet\\_date\\_mm=12&meet\\_date\\_yyyy=2559&doc\\_id1=&doc\\_id2=&meet\\_date\\_dd2=07&meet\\_date\\_mm2=12&meet\\_date\\_yyyy2=2559](https://cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=99322329&key_word=&owner_dep=%B4%B7&meet_date_dd=07&meet_date_mm=12&meet_date_yyyy=2559&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=07&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2559)



ที่ ตท ๐๑๐๐.๔/๒๗๒๖๖

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
เพื่อการบริหาร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๐๐ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเสนอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มาเพื่อ  
คณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ  
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
ให้เสนอคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กำกับการบริหาร  
ราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. เรื่องเดิม

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  
ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบ  
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System: MIS) ของทุกส่วนราชการ  
รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  
ในการดำเนินนโยบายในด้านต่างๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ ให้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว  
จากประเทศที่ได้รับการยอมรับในเรื่องการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารแล้วนำมาประยุกต์  
ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย

#### ๒.สาระสำคัญ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการ  
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังนี้

๒.๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการดำเนินงานและวางแนวทางในการบริหารจัดการ  
ข้อมูลสถิติและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากระบบสถิติของประเทศไทย  
เป็นแบบกระจายงาน หน่วยงานภาครัฐต่างๆ สามารถผลิตข้อมูลสถิติตามความต้องการเฉพาะของหน่วยงาน

/ซึ่งอาจ...

ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลสถิติที่ได้จากการบริหารงาน จากงานทะเบียน หรือจากการสำรวจ จึงทำให้ระบบสถิติของประเทศไทยยังไม่มีเอกภาพเท่าที่ควร นอกจากนี้ข้อมูลสถิติที่ผลิตจากกระทรวง/กรมต่างๆ แล้วยังมีข้อมูลที่ผลิตจากระดับพื้นที่ และข้อมูลที่สำคัญสำหรับการใช้ในการตอบประเด็นต่างๆ ในระดับนานาชาติอีกด้วย

ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกการดำเนินงานของแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีเป้าประสงค์หลักคือ พัฒนาข้อมูลสถิติให้มีมาตรฐาน ได้คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อตอบโจทย์การตัดสินใจ และกำหนดนโยบายในการพัฒนาในทุกระดับ (ประเทศ ภารกิจ และพื้นที่) ในการดำเนินการดังกล่าว สำนักงานสถิติแห่งชาติให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถิติพื้นฐานและมีความสำคัญจำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศเป็นหลัก (ไม่รวมข้อมูลเชิงลึกหรือข้อมูลระดับบุคคลของหน่วยงาน) รวมทั้ง ให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักวิชาสถิติ เพื่อให้ข้อมูลสถิติที่บูรณาการจากหน่วยงาน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

๒.๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติบูรณาการข้อมูลสถิติที่สำคัญจำเป็น (Official Statistics) ทั้งในส่วนที่สำนักงานสถิติแห่งชาติผลิตและหน่วยงานอื่นๆ ผลิต เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และลดความซ้ำซ้อนในการผลิตสถิติ ทำให้เห็นภาพของข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่ชัดเจนสำหรับการใช้ในการบริหารงานและดำเนินงาน ทั้งนี้ สามารถจัดแบ่งข้อมูลสถิติตามการปฏิบัติงานเป็น ๒ ประเภท คือ

๑) ข้อมูลสถิตรายสาขา ๒๑ สาขา โดยจัดข้อมูลเป็น ๓ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒) ข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ โดยจัดข้อมูลตามชุดข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนและติดตามแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัด)

๒.๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีการให้บริการข้อมูลสถิติที่สะดวกต่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม (open data) เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติได้อย่างอิสระปราศจากข้อจำกัดในด้านสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน

๒.๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินงานบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ (MIS) ที่ผ่านมา ดังนี้

๒.๔.๑ ศึกษาแนวทางการดำเนินการจากประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การบูรณาการข้อมูล การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล เป็นต้น

๒.๔.๒ ประสานงานกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลสถิติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ผ่าน Gov Channel

๒.๔.๓ จัดทำชุดข้อมูลตัวอย่างเพื่อการบริหาร ได้แก่ นโยบายคำตอบแทนแรงงาน ความพร้อมของสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Medical Hub สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย การค้า และการลงทุนด้านพาณิชย์ และความมั่นคงทางพลังงานสู่ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

/๒.๔.๔ ...

๒.๔.๔ ประสานงานกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานนำร่อง ในการจัดทำชุดข้อมูลเพื่อการบริหารของหน่วยงาน

๒.๔.๕ จัดทำแบบสำรวจความพร้อมของหน่วยงานในการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)

๒.๔.๖ เตรียมระบบฐานข้อมูลและการนำเสนอชุดข้อมูลเพื่อการบริหาร โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ในโครงการเตรียมความพร้อมระบบข้อมูลศูนย์สารสนเทศแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายหลักในการเป็นฐานข้อมูลสถิติของประเทศ โดยใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และฐานข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้สนับสนุนการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในนโยบายต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งระดับกระทรวง/กรม และพื้นที่

๒.๕ การดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติในระยะต่อไป

๒.๕.๑ สำรวจความพร้อมของหน่วยงาน ทั้งด้านข้อมูล/สารสนเทศ และด้านเทคนิค (ระบบสารสนเทศต่างๆ) ผ่านแบบสอบถาม

๒.๕.๒ สัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเพื่อจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารงาน

๒.๕.๓ จัดการข้อมูลสถิติทั้งในส่วนของ demand และ supply ของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้

๒.๕.๔ กำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล นำเข้าข้อมูลในระบบและนำเสนอข้อมูล

๒.๕.๕ บริหารจัดการ MIS ในภาพรวมของประเทศ โดยจัดทำสารสนเทศเพื่อการบริหาร/ตัดสินใจในมิติต่างๆ ทั้งในระดับพื้นที่ ประเทศ และระดับนานาชาติ

### ๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร มาเพื่อคณะกรรมการรับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะกรรมการรับทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก



(ประจักษ์ จันทอง)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๗๓๑๑ - ๒

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๑๐๘

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๗/๕๕๖๕๙

## สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  
เพื่อการบริหาร

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ ดท ๐๑๐๐.๔/๒๓๒๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ตามที่ได้เสนอเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดระบบ  
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

สมศรี นาคจำรัสศรี

(นางสมศรี นาคจำรัสศรี)

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๕๑ (ทัศนศึกษา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๙๐๐-๑

www.soc.go.th